

Đề kỳ họp chất lượng, hiệu quả

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh thể hiện rõ nhất tại các kỳ họp, nhất là ở chất lượng các quyết định mà HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Để kỳ họp thành công, đem lại hiệu quả như mong đợi, công tác chuẩn bị đóng vai trò quan trọng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 4 kỳ họp thường kỳ và một số kỳ họp chuyên đề, bất thường. Hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các phiên họp thường kỳ, mỗi kỳ họp xem xét, thảo luận hàng chục báo cáo, tờ trình thuộc nhiều lĩnh vực. Chuẩn bị chu đáo các nội dung, Văn phòng HĐND tỉnh đã lên danh mục các tài liệu, tên cơ quan soạn thảo, thời gian hoàn thành, ban nào chịu trách nhiệm đón đóc, phối hợp thực hiện. Sau khi các ban tiến hành thẩm tra, tổng hợp gửi cho đại biểu nghiên cứu. Trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng dự thảo chương trình kỳ họp xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lấy ý kiến của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương, tổ đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, chặt chẽ tiến độ chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp. Các ban HĐND tỉnh chủ động, linh hoạt phối hợp tổ chức các hoạt động thẩm tra, giám sát các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, các vấn đề quan trọng, dư luận đang quan tâm, bức xúc. Đặc biệt, tại các buổi thẩm tra, các ban HĐND tỉnh thực hiện trao đổi, thông nhất với các sở, ngành trực tiếp tham mưu tờ trình, xây dựng báo cáo, nhờ đó tạo điều kiện



Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Công nghiệp TACTICIAN (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).

thuận lợi cho công tác tiếp thu, bổ sung nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Các báo cáo, tờ trình đều bảo đảm chất lượng, ngắn gọn, có quan điểm chính kiến rõ ràng, chú trọng các nội dung chưa thống nhất quan điểm, có đề xuất, kiến nghị cụ thể để giải quyết, định hướng giúp đại biểu thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh.

Đồng chí Trịnh Quang Hiệp, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho biết: Hơn một nửa báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp Ban được giao nhiệm vụ thẩm tra, giám sát nên khối lượng công việc rất lớn. Để hoàn

thành tốt, đúng thời gian cho phép, bảo đảm chất lượng, Ban đã lập kế hoạch cụ thể từ sớm, giao việc cho từng thành viên, chuyên viên, yêu cầu các đơn vị chịu sự giám sát và có báo cáo, tờ trình trình kỳ họp gửi báo cáo trước để các thành viên nghiên cứu; tổ chức thẩm tra, giám sát khoa học, đạt hiệu quả.

Đồng chí Vũ Mạnh Thía, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh cho biết: Điểm mới trong công tác thẩm tra trước kỳ họp gần đây là các dự thảo nghị quyết đã được các sở, ngành gửi Sở Tư pháp thẩm tra trước khi gửi các ban HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định để bảo đảm văn

bản đúng thể thức, đúng nội dung, đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thẩm tra, các ban HĐND tỉnh thấy một số tờ trình không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh đã báo cáo Thường trực HĐND tỉnh không đưa vào chương trình kỳ họp. Văn phòng HĐND tỉnh không chỉ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của các ban HĐND tỉnh thông qua hoạt động khảo sát, giám sát mà còn tổng hợp cả ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp mà phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí phỏng vấn trực tiếp, chuyển đến các cơ quan liên quan, yêu cầu trả

lời bằng văn bản. Tổ chức các đoàn giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước, tổng hợp để phân hồi lại cử tri. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đảng ký của các tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh sẽ lựa chọn các vấn đề cử tri bức xúc, xã hội quan tâm, vấn đề quan trọng của tỉnh để các đại biểu chất vấn. Từ kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định thông báo trên Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình những vấn đề dự kiến tiến hành chất vấn và truy vấn để cử tri và nhân dân tiện theo dõi, giám sát. Ngay sau chất vấn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm, báo cáo giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Với mong muốn nâng cao hơn nữa chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn, tăng trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành trong thực hiện trả lời chất vấn, giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri, trước kỳ họp thứ năm, Thường trực HĐND tỉnh lần đầu tiên đã tổ chức giám sát việc thực hiện trả lời chất vấn của đại biểu với thủ trưởng các sở, ngành và tiếp tục tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chủ động, chuẩn bị chu đáo tất cả các khâu nên nhiều năm nay, chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh được nâng lên rõ rệt, được đồng bào cử tri và nhân dân theo dõi, phản hồi tích cực. Các nghị quyết kỳ họp thông qua sớm đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định tình hình địa phương.

THU HIỀN

Những ý kiến tâm huyết của cử tri gửi tới kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI

Ông Đỗ Ngọc Hải, xã Tây Giang, huyện Tiên Hải



Cử tri rất vui mừng vì thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có cơ chế, chính sách kịp thời thực hiện chương trình nước sạch nông thôn. Tuy nhiên, hiện nay, một số địa phương tỷ lệ hộ dân nông thôn dùng nước sạch vẫn còn thấp, tôi đề nghị kỳ họp lần này HĐND tỉnh đưa ra thảo luận, bàn kỹ hơn các giải pháp để thực hiện mục tiêu 100% người dân Thái Bình được dùng nước sạch vào năm 2020. Cùng với huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân, HĐND tỉnh cần tổ chức giám sát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch, bảo đảm nguồn nước cung cấp chất lượng, giá bán hợp lý. Các đại biểu thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, tham mưu cho tỉnh và các ngành chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình nước sạch nông thôn đồng thời có cơ chế hỗ trợ hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách để tạo điều kiện giúp họ sớm có nước sạch để sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Hòa, xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình



Thời gian qua, kỳ họp HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, chất lượng các quyết định tại kỳ họp được nâng lên. Đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm cử tri, chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc; thủ trưởng các ngành trả lời chất vấn trực diện vấn đề được chất vấn và đã vào cuộc quyết liệt để thực hiện lời hứa của mình. Tôi mong kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ thảo luận, đề ra được mục tiêu, giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới bền vững, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; tăng thời lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn; đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp.

Ông Nguyễn Trọng Triều, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng



Cử tri và nhân dân rất vui mừng vì trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều giải pháp để tinh gọn bộ máy hành chính, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tôi mong kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh cụ thể hóa các chủ trương trên vào chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa ra thảo luận và có biện pháp thực cụ thể để thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính để giảm gánh nặng cho ngân sách, ưu tiên kinh phí cho đầu tư phát triển; có cơ chế giám sát hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện trách nhiệm nêu gương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Xuân Hữu, xã Vũ An, huyện Kiến Xương



Năm học 2016 - 2017, giáo dục và đào tạo của tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước của ngành trên một số lĩnh vực, ở một số nơi hiệu quả chưa cao; kỷ cương, kỷ luật học đường có nơi còn chưa nghiêm; học sinh đạo đức kém, vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học có nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, tôi đề nghị HĐND các cấp tích cực thảo luận các giải pháp giải quyết những bất cập của ngành Giáo dục mà thực tiễn đặt ra. Tỉnh và các huyện, thành phố bố trí ngân sách đầu tư xây dựng thêm phòng học, trường học mới, tu sửa, nâng cấp phòng học xuống cấp và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học cần thiết cho các cấp học; thực hiện tốt hơn chế độ, chính sách cho giáo viên mầm non. Các ngành có giải pháp hữu hiệu giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

NHÓM PHÒNG VIÊN

Mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện

Không khống chế trần tuổi, linh hoạt phương thức đóng, hỗ trợ dân đóng tại những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Cùng với những thay đổi của Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội giúp người dân hiểu rõ hơn về tính nhân văn của loại hình bảo hiểm này.

Những điểm mới tạo điều kiện cho người tham gia

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014 có nhiều điểm mới về chính sách BHXH tự nguyện giúp người dân dễ dàng tiếp cận. Theo đó, người dân từ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật sẽ được tham gia BHXH tự nguyện. BHXH tự nguyện không khống chế trần tuổi, kể cả quá 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. Bên cạnh đó, người tham gia có quyền thay đổi mức đóng, phương thức đóng, tùy thuộc vào khả năng tài chính của bản thân. Người tham gia BHXH tự nguyện đủ từ 20 năm đóng,

đủ tuổi theo quy định sẽ được hưởng lương hưu. Mức hưởng cao hoặc thấp tùy thuộc vào mức đóng của người tham gia và được điều chỉnh tăng lương hưu, chỉ số giá sinh hoạt từng thời kỳ do Chính phủ quy định. Mức đóng thấp nhất bằng 22% mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và mức cao nhất bằng 22% của 20 lần lương cơ sở. Bên cạnh đó, người tham gia BHXH tự nguyện còn được cấp thẻ BHYT và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.

Ngoài mức đóng, phương thức đóng BHXH tự nguyện linh hoạt và đa dạng, có thể lựa chọn đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng/lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần. Đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Nếu có nhu cầu dừng đóng, người tham gia được ngành Bảo hiểm xã hội chốt sổ, bảo lưu hoặc nhận chế độ BHXH một lần tương ứng với số tiền đã đóng BHXH tự nguyện. Điều

này sẽ góp phần giảm nỗi lo cho người dân khi về già, đặc biệt là người dân nông thôn, lao động tự do. Thêm vào đó, từ ngày 1/1/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được nhà nước hỗ trợ mức đóng, cụ thể: hộ nghèo được hỗ trợ 30% mức đóng, hộ cận nghèo được hỗ trợ 25% mức đóng, những đối tượng khác được hỗ trợ 10% mức đóng.

Giải pháp tăng tỷ lệ người tham gia

Tính đến ngày 30/9/2017, toàn tỉnh mới có 8.121 người tham gia và 1.080 người được ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết chi trả lương hưu hàng tháng. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện thấp như: dân số trong tỉnh chủ yếu làm nông nghiệp và lao động tự do nên thu nhập thấp, không ổn định; nhận thức của người dân về BHXH tự nguyện còn hạn chế, vẫn còn một số người hiểu lầm rằng BHXH tự nguyện chỉ dành cho người dân ở nông thôn, người dân ở thành phố, thị trấn mới được tham gia BHXH tự nguyện. Một số người đang trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa, thu nhập bấp bênh, ít quan tâm đến BHXH, chủ quan, không có tư tưởng lo chuộc



Chuyên viên bộ phận một của Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ tư vấn chính sách BHXH, BHYT cho người dân.

sống khi về già. Ở một số nơi, nhân viên đại lý thu BHXH chưa nhiệt tình hướng dẫn, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện đến người dân.

Cùng với chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước về BHXH, tại Thái Bình, để người dân hiểu và tích cực tham gia BHXH tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Ngoài việc thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành cùng vào cuộc, Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện đến các tầng lớp nhân dân, đồng có sáng tạo hình thức tuyên truyền cho nhóm đối

tượng tại cơ sở và tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn. Tính riêng 9 tháng đầu năm, ngành đã tổ chức 30 hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện cho hơn 8.000 người tại 90 xã, phường, thị trấn. Cùng với đó là mở rộng hệ thống nhân viên đại lý thu BHXH. Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện cũng được rút gọn. Hiện nay, người dân muốn đăng ký tham gia chỉ cần khai báo thông tin cá nhân theo mẫu quy định, nộp tiền cho nhân viên đại lý thu ngay tại địa bàn sinh sống và được nhận sổ BHXH tối đa 5 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

HOÀNG LANH

Thời gian qua, xuất hiện nhiều chợ cóc, chợ tạm hoạt động tự phát trước cổng các khu, cụm công nghiệp, công ty, xí nghiệp không chỉ ảnh hưởng tới giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

Có dịp đi qua cụm công nghiệp thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) vào khoảng từ 11 - 12 giờ, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những chiếc xe đẩy, xe máy với sọt hàng lớn tập trung trước cổng các công ty trong cụm công nghiệp. Hàng hóa được bày bán trên vỉa hè, dưới lòng, lề đường, thậm chí treo trên hàng rào chắn để các "thượng đế" thuận tiện lựa chọn bất chấp tầm nhìn cản trở giao thông ngay ngắn bên vỉa hè. Ông Đỗ Văn Hoàng, người dân thị trấn Quỳnh Côi cho biết: Các tiểu thương biết được giờ tan ca của công nhân nên họ bày hàng trước đó 15 - 30 phút, khi công nhân về hết

"Thóc đâu bồ câu đấy"

họ lại dọn đi. Thi thoảng có xe công an qua, hàng quán chạy tán loạn nhưng không thể đẹp tươm tất nên hôm sau dọn lại vào đấy. Vào giờ tan ca, hàng nghìn công nhân đổ ra đường cùng với hàng quán, người mua kẻ bán gây tắc nghẽn giao thông, xe đi qua bầm cỏ inh ỏi.

Chị Nguyễn Thị Tân, một công nhân làm trong cụm công nghiệp cho biết: Công nhân tự lo cơm trưa, công ty hỗ trợ 15.000 đồng/bữa, nhiều người nhà xa không về được thì mang cơm ở nhà đi, thức ăn mua sẵn ngoài chợ như đồ có thể tiết kiệm được một phần tiền ăn công ty hỗ trợ. Do thời gian nghỉ trưa ít nên nhiều người dù về nhà ăn cơm nhưng vẫn mua thức ăn sẵn sẵn ngoài chợ công ty để tiết kiệm thời gian. Giá cả phụ

hợp với túi tiền của công nhân vì các tiểu thương cũng nắm bắt tâm lý mua đồ rẻ, tiện lợi của công nhân.

"Thóc đâu bồ câu đấy", xuất phát từ thực tế ấy, nhiều hộ dân quanh cụm công nghiệp thị trấn Quỳnh Côi nấu thức ăn sẵn, đựng trong túi nilon, chia theo từng phần mang bán tại cổng các công ty. Thậm chí họ còn ghi tên, nhận chỗ bán trên vỉa hè, dưới lòng đường, tự tạo các móc sắt để treo túi thức ăn trên hàng rào chắn cho công nhân dễ quan sát, lựa chọn do họ bán trong thời gian chưa đầy một tiếng vào thời điểm công nhân nghỉ trưa, sau đó tự giải tán.

Chợ tạm tại khu công nghiệp Gia Lễ (xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng) cũng sôi động không kém. Vì chợ họp trong

đoạn đường đi vào khu công nghiệp, ít xe qua lại nên hàng hóa đa dạng hơn, từ thực phẩm sống, chín đến quần áo. Bà Vũ Thị Sơn, một tiểu thương cho biết: Ban đầu chỉ là một vài nông dân mang mớ rau, quả trứng của nhà để bán cho công nhân. Sau đó phát sinh thêm các hộ bán đồ ăn sẵn, hàng thịt, hàng cá... các mặt hàng bày bán ngày càng đa dạng, thậm chí xe ô tô bán quần áo cũng dừng bán phục vụ nhu cầu của công nhân. Tuy hàng hóa bán với giá rẻ hơn nhưng "chạy" hơn và không mất phí so với ngồi bán trong chợ.

Do quy luật cung, cầu, thói quen mua bán cũng như vì sức sinh nhai, việc dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm không dễ. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa để nâng cao ý thức tự giác của người dân.

NGÂN HUỖN



Biển cấm không có tác dụng.